



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันอาทิตย์ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 หน้า 11 มุลค่าข่าว -

‘อว.’ปักหมุดต้นเอไอยกระดับมหา’ลัย

- ‘มธ.’แนะคุมจริยธรรม-ใช้เพื่อการศึกษา
- เร่งเคาะระเบียบ-เน้นประโยชน์วิชาการ

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2024 (IACIO 2024 Annual Conference) ในหัวข้อ “AI Applications and Transformation” จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยมี นายศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดี มธ. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมว่า ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ภารกิจในเรื่องของเอไอมีหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากำลังคน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ อว.ในเรื่องนวัตกรรม โดย มธ.ถือเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเอไอเพื่ออุตสาหกรรม ผสานกับกลยุทธ์ขององค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความฉลาดรู้ทางเอไอ



ศุภมาส อิศรภักดี

และอีกมากมาย โดย อว.ได้

ให้นโยบายกับมหาวิทยาลัยว่าต้องการที่จะให้นักศึกษาปี 1 ทุกคนใช้เอไอเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้

นายศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า เอไอเข้ามาเป็นสิ่งที่จำเป็นในองค์กรต่างๆ หลายองค์กรเกิดการยอมรับให้มีการใช้

สู่การแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ในการเผยแพร่ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในด้านเอไอ สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้านเทคโนโลยี รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางการศึกษาและวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับบุคคลและองค์กรต่อไปในอนาคต

“แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีการตั้งคำถามถึงการใช้อีไอในวงการการศึกษาว่าเข้าข่ายการทุจริตหรือไม่ แต่ในปัจจุบันการนำเอไอมาใช้ในการเรียนการสอนได้รับการยอมรับมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมการใช้อีไอให้อยู่ภายใต้จริยธรรมทางวิชาการที่ถูกต้อง ดังนั้น มธ.จึงได้ยกวางระเบียบ มธ.ว่าด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา เพื่อให้มีการนำเอไอมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยจะต้องคำนึงถึงสัดส่วนการใช้งานและจริยธรรม ซึ่ง มธ.มีนโยบายใช้เอไอเพื่อการยกระดับมหาวิทยาลัย ทั้งการจัดการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน การใช้อีไอในการบริหารงานด้านต่างๆ อาทิ การจัดการตารางเรียน การจัดการทรัพยากร การลงทะเบียน และเพิ่มโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไป และนอกจากให้ผู้เรียนใช้เอไอได้แล้วก็ยังมีเป้าหมายที่จะทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเอไอเพื่ออนาคตด้วย” นายศุภสวัสดิ์กล่าว